

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ Y TẾ **Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 1408 /SYT-TCCB
Về việc tuyển dụng viên chức
Y tế năm 2013

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Ngày 22 tháng 4 năm 2013, Sở Y tế ban hành công văn số 377/SYT-TC Về việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2013. Sở Y tế đã nhận được Nhu cầu đăng ký tuyển dụng của các đơn vị, nhưng sau khi rà soát, kiểm tra thì các đơn vị đăng ký chức danh đại học quá nhiều so với số lượng thực tế của đối tượng có trình độ cao. Để có cơ sở xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2013 và có đủ nhân lực phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; đề nghị các đơn vị thực hiện các bước như sau:

1. Điều chỉnh lại chỉ tiêu đại học của Bảng đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức y tế năm 2013.

2. Lập danh sách những người có thời gian hợp đồng liên tục từ đủ 36 tháng trở lên (tính đến ngày 31/12/2013) thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc); trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng để đề nghị xét tuyển đặc cách.

Nhận được công văn này, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế khẩn trương thực hiện. Bảng đăng ký lại nhu cầu và Danh sách những người hợp đồng từ đủ 36 tháng trở lên có đủ điều kiện như trên (có mẫu kèm theo), gửi về Sở Y tế (qua phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 12/11/2013 để Sở Y tế tổng hợp và tiến hành công tác tuyển dụng. Mọi sự chậm trễ so với thời gian nói trên, Sở Y tế không chịu trách nhiệm.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổng hợp, các đơn vị gửi thêm 1 bản điện tử qua địa chỉ Email: buithanhdieu65@gmail.com

Nếu đơn vị nào còn chỉ tiêu biên chế sự nghiệp mà không đăng ký nhu cầu tuyển dụng, thì cơ quan có thẩm quyền sẽ cắt giảm số biên chế được giao mà không sử dụng và Giám đốc đơn vị trực thuộc Sở Y tế chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện về chất lượng phục vụ tại đơn vị mình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.



DANH SÁCH XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2013

TT	Họ	Tên	Ngày tháng năm sinh	Quê quán	Hộ khẩu thường trú	Trình độ chuyên môn	Chuyên ngành đào tạo	Hệ đào tạo	Xếp loại TN	TĐ Ngoại ngữ	TĐ Tin học	Thời gian hợp đồng	Đối tượng ưu tiên

Ghi chú: Thời gian hợp đồng ghi rõ ngày, tháng, năm bắt đầu hợp đồng

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ